

ใช้คำตอบทำไม? ต้องจัดระเบียบซิม เช็กรายการอย่างไร? เราถือครองกี่หมายเลข



ช่วงที่ผ่านมาเหล่ามิชชันนารี “โจรสลัดเบอร์” ระบาดหนักเข้ามาหลอกลวงคนไทยให้เสียเงินเสียทองจนหมดตัวไม่เว้นแต่ละวัน บางคนที่ถูกหลอกถึงขั้นเสียใจที่เงินเก็บมาทั้งชีวิตต้องหายไปจากบัญชี ถึงกับฆ่าตัวตายไปก็มี เป็นข่าวให้เห็นตามหน้าสื่อต่าง ๆ หลากหลายกรณีให้เป็นเรื่องเตือนใจ

ภาครัฐก็พยายามเร่งแก้ปัญหา โดยเฉพาะการใช้งานซิมการ์ดของโทรศัพท์มือถือ ที่ได้กลายเป็นอุปกรณ์สำคัญ ร่วมกับสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต ที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้ในการกระทำความผิด ไม่ว่าจะเป็นการโทรฯ หลอกลวง, การส่งข้อความ หรือ sms แนบลิงก์, โอนเงินผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิง เป็นต้น ซึ่งถือเป็นเรื่องใกล้ตัวประชาชนอย่างมาก!!

ทาง สำนักงาน กสทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแล



ผู้ให้บริการมือถือ จึงได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการยืนยันตัวตน และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยได้มีผลบังคับใช้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 16 ม.ค. ที่ผ่านมา

วันนี้คอลัมน์ “ชีวิตติด TECH” จะพามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศฯ ฉบับนี้ ในโอกาสที่ “พล.ต.อ.ฉัตรพร ราษฎร์สุนทร” กสทช. ด้านกฎหมาย ได้ให้สัมภาษณ์กับรายการ DAILYNEWS TALK บนช่องทางยูทูปของเดลินิวส์ ออนไลน์

“พล.ต.อ.ฉัตรพร” บอกว่า กสทช. ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นเวลาพอสมควร จนตกผลึกว่าจำเป็นต้องออกประกาศ มาตรการยืนยันตัวตนฯ ที่มีผู้ถือครองซิมการ์ดจำนวน

มาก ๆ ตั้งแต่ 6 เลขหมายขึ้นไป ให้มาขึ้นต้นตัวตน เพื่อจะได้ปรับปรุงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เนื่องจากปัจจุบันมีซิมการ์ดจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะระบบเดิมเงิน ที่ไม่ได้ลงทะเบียนผู้ใช้งานที่แท้จริง หรือลงทะเบียนไม่ครบถ้วน เนื่องจากซิมการ์ด เป็นอุปกรณ์ที่มิฉะนั้นนำไปใช้โดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์

สำหรับการลงทะเบียนจะแบ่งเป็น 1. ผู้ถือครองซิมการ์ด ตั้งแต่ 6-100 หมายเลข ให้ยืนยันตัวตนภายใน 180 วัน หรือภายใน 13 ก.ค. 67 และ 2. ผู้ถือครองซิมการ์ด 101 หมายเลข ขึ้นไป ให้ยืนยันตัวตนภายใน 30 วัน หรือ ภายใน 14 ก.พ. 67 หากไม่มายืนยันตัวตนในกำหนด จะระงับโทรฯ ออก และการใช้อินเทอร์เน็ต แต่ยังสามารถโทรฯ เบอร์ฉุกเฉิน เช่น 191 และเบอร์คอลเซ็นเตอร์ของมือถือได้อยู่ หลังจากนั้น 30 วัน หากยังไม่มาอีกก็จะถูกเพิกถอนหมายเลขนั้น ซึ่งหมายเลขที่เข้าข่ายต้องมาจดแจ้งนั้น ทางผู้ให้บริการมือถือจะมี SMS แจ้งเตือนไปยังหมายเลขนั้น ๆ

โดยจะแจ้งไปยังกลุ่มที่ถือครองซิมการ์ด 101 หมายเลข ขึ้นไปก่อน เนื่องจากมีระยะเวลาเพียง 30 วัน ส่วนใครที่ถือครองซิมการ์ดไม่เกิน 5 หมายเลข ไม่ต้องดำเนินการอะไรทั้งสิ้นในใช้งานตามปกติ ส่วนคนที่ลงทะเบียนซิมการ์ดอยู่แล้ว แต่ถือครองตั้งแต่ 6 หมายเลขขึ้นไป บางคนอาจใช้ซิมการ์ดในแท็บเล็ต หรืออุปกรณ์ไอโอทีต่าง ๆ

หากถือครองเกิน ก็ต้องมาขึ้นต้นตัวตนใหม่

“ผู้ประกอบการแต่ละรายได้พัฒนาซอฟต์แวร์และระบบต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าของตน ทั้งการยืนยันทางออนไลน์ หรือแอปพลิเคชัน รวมถึงการแสดงตนที่ศูนย์บริการ โดยมาตรการนี้ไม่ต้องการให้กระทบคนส่วนใหญ่ โดยคนไทย 67.5 ล้านคน ถือครองซิมการ์ดไม่เกิน 5 หมายเลข ส่วนคนที่ถือเกิน 6 หมายเลขขึ้นไปมีประมาณ 3.3 แสนราย ซึ่งคิดแล้วไม่ถึง 0.5% ของผู้ใช้บริการทั้งหมด แต่มีการถือครองมากถึง 10.8 ล้านซิมการ์ด โดย 50% ถือครองโดยชาวต่างชาติ ทั้งแรงงานต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วย”

“พล.ต.อ.ฉัตรพร” บอกต่อว่า คนต่างชาติเหล่านี้บางส่วนก็กลับประเทศไปแล้ว ซิมการ์ดเหล่านี้ถูกเปลี่ยนมือ จนไม่รู้ว่ามีใครคือผู้ใช้ที่แท้จริง และบางส่วนถูกนำไปใช้ทำอาชญากรรมทางไซเบอร์ จึงต้องมีการปรับข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย หากมาขึ้นต้นตัวตนกำหนด ก็จะใช้งานได้ต่อไป หากไม่มาก็ถูกระงับ ซึ่งจุดประสงค์ก็คือต้องการกำจัดซิมการ์ดที่อยู่ในมือมิชชันนารี ที่ใช้โทรฯ ไปหาเหยื่อคนไทย และหากมีการนำซิมการ์ดไปกระทำความผิด ทางตำรวจจะได้สืบจับตัวมาดำเนินคดี และขยายผลไปยังเครือข่ายได้ ซึ่งซิมการ์ดที่นำไปใช้ทำความผิดจดทะเบียนเป็นชื่อใคร คน ๆ



นั่นก็ต้องรับผิดชอบในฐานะเจ้าของหมายเลข!!

“คนที่มียืนยันตัวตน คือคนที่ต้องการใช้งานต่อมีความบริสุทธิ์ใจ ส่วนคนร้ายที่ต้องการนำซิมไปใช้ก่อเหตุ เชื่อว่าคงไม่มา เมื่อครบกำหนดผู้ประกอบการจะเก็บซิมการ์ดหรือหมายเลขไว้ 45 วัน จากนั้นจะนำส่งคืน สำนักงาน กสทช.ต่อไป ซึ่งเชื่อมั่นว่าซิมที่เหลือนี้จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญอย่างแน่นอน”

พล.ต.อ.ฉัตรชัย ระบุ

อย่างไรก็ตาม กรณีที่เราไม่มั่นใจว่าตนเองถือครองซิมจำนวนเท่าใด หรือมีใครแอบเอาบัตรประชาชนของเราไปลงทะเบียนซิมหรือไม่นั้น ทาง “พล.ต.อ.ฉัตรชัย” แนะนำว่า



ทางสำนักงาน กสทช.ได้พัฒนาแอป “3 ชั้น” ขึ้นมา สามารถใช้ตรวจสอบว่า เลขบัตรประชาชนของเราลงทะเบียนซิมไว้กี่หมายเลข หากพบหมายเลขแปลกปลอมที่ไม่ได้ใช้ก็สามารถแจ้งผ่านแอปได้ทันที รวมถึงสามารถบล็อกเลขบัตรประชาชน ไม่ให้มิฉฉฉไปเปิดเบอร์โทรศัพท์มือถือใหม่ได้ โดยสามารถดาวน์โหลดแอปผ่าน แอปสโตร์ และ กูเกิล เพลย์ สโตร์ได้

พล.ต.อ.ฉัตรชัย ยังบอกถึงแผนงานที่ กสทช.จะดำเนินการ เพื่อให้การแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์มีประสิทธิภาพมากขึ้นในปี 67 นี้ คือ จะมีการออกมาตรการปรับพารามิเตอร์เกี่ยวกับเสาสัญญาณตามแนวชายแดน ซึ่งจากที่ลงพื้นที่ตรวจสอบตามแนวชายแดน พบเสาสัญญาณของผู้ประกอบการตั้งชิดแนวชายแดนเกินไป หรือหันตัวส่งสัญญาณไปทางประเทศเพื่อนบ้าน จนทำให้สัญญาณข้ามแดนไป และแก๊งคอลเซ็นเตอร์อาศัยสัญญาณโทรฯกลับมาหลอกลวงคนไทย โดยประกาศใหม่ที่จะออกมาจะมีการกำหนดแนวคอยรั้วว่าหากจะตั้งเสาสัญญาณใหม่ต้องไม่ชิดชายแดนเป็นระยะทางเท่าไร เสาส่งสัญญาณควรหันไปทางไหน เป็นต้น

การดำเนินการทั้งหมดก็ต้องการตัดตอนโจรไซเบอร์ เพื่อให้คนไทยรอดพ้นจากการเป็นเหยื่อให้ได้มากที่สุด!!

Cyber Daily



ชิมฟีว่อนโลกออนไลน์

ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์กลายเป็นเรื่องน่าเบื่อ เป็นหนึ่งชีวิตที่ดูเหมือนหน่วยงานรัฐแก้ไขไม่ได้? หลังจากเที่ยวไล่เที่ยวซื้อไล่จับไล่ล่ากันมานานสองนาน แต่กลุ่มแก๊งเหล่านี้ยังคงจ้องล้างจอบผลาญสุจริตชนต่อไปจนบางคนถึงกับสิ้นเนื้อประดาตัว!

ทั้งๆที่รู้ยู่เต็มอกว่าอุปกรณ์การหลอกลวงสำคัญมันมีอยู่ไม่ก็อย่างคือเบอร์โทรศัพท์มือถือเบอร์โทรศัพท์บ้าน และสัญญาณอินเทอร์เน็ต

แต่ก็ไม่สามารถควบคุมได้ชะที่?

ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เพิ่งออกประกาศให้ผู้ที่มิโทรศัพท์มือถือเกิน 6 หมายเลข ต้องแสดงตัวตน

ประมาณว่าเพื่อป้องกันชิมฟีว่อนที่เอามาใช้โทร.หลอกลวงเหยื่อนี้แหละ?

หลังมาตรการออกมาสดๆร้อนๆ ตำรวจ 191 นำโดย พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุทธ์ ผกก.สายตรวจ บก.สปพ. (191) ล่อซื้อจับกุม นายชัยยศ วิทยะวณิชกุล อายุ 41 ปี พร้อมชิมฟีว่อนเปิดเบอร์แล้วถึง 1,465 ชิม!

อ้างว่ารับซื้อมาอีกทอดทางออนไลน์เช่นกัน ราคาชิมละ 36 บาท เอามาปล่อยต่อราคาชิมละ 40 บาท ลูกค้าจะเป็นใครเอาไปทำเลวแบบไหนก็ช่าง “กูไม่สน”?! ถ้าชิมฟีว่อนเปิดเบอร์แล้วยังว่อนโลกออนไลน์แบบนี้ ไอ้มาตรการจำกัดชิมคนละ 6 หมายเลข จะกลายเป็นเรื่องตลกไปทันที?

ที่ตำรวจ 191 จับกุมครั้งนี้ ถึงจะเป็นข่าวเล็กแต่เป็นเรื่องโค-ตรดี

ขออีกหน่อย ช่วยขยายผลกระทบจากหน้ากากขบวนการชนชิมฟีว่อนขาย เพราะมันก็มาจากเครือข่ายโทรศัพท์ยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นแหละ

เอาแต่ผลประโยชน์ ไม่รับผิดชอบสังคม แบบนี้ก็ไม่ไหว?

Prum

หมิ่นดิจิทัล...ส่งสัญญาณ “ล่ม” ชัดมากขึ้นเรื่อยๆ

ความวุ่นเรื่อง “หมิ่นดิจิทัล” จาก “คณะกรรมการกฤษฎีกา” ยังไม่ทันหาย ความความวุ่นจาก “คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ” หรือ ป.ป.ช. ก็เข้ามาล่าทับเป็น “ดาบที่ 2” ทำให้การประชุม “คณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet” ที่แรกเริ่มเดิมที “นายกฯ นิด” มอบหมายให้ “เสี่ยอ้วน-ภูมิธรรม เวชยชัย” นั่งเป็นประธานในระหว่างที่ตัวเองไปร่วมประชุม World Economic Forum (WEF) ที่สมาพันธ์รัฐสวิส โดยกำหนดนัดหมายเอาไว้วันที่ 16 มกราคม 2567 ต้องเลื่อนออกไปก่อน

“เสี่ยอ้วน” อรรถาธิบายถึงเหตุที่ต้องเลื่อนเอาไว้ว่า “เราได้รับหนังสือมาจากกฤษฎีกาแล้ว และได้ทราบว่า จะมีหนังสือจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ด้วย ก็เลยคิดว่า จะเอาทั้ง 2 ฉบับเข้าทีเดียวไม่ต้องประชุมหลายครั้ง เพราะเราไม่รู้ข้อเสนอแนะกับมาตรการต่างๆ ไปด้วยกันหรือเปล่า หรือว่ามีอะไรที่แตกต่างกัน ฉะนั้น วันนี้ทราบมาว่า หนังสือทาง ป.ป.ช.จะมีมา ก็ขอรอว่ามีอะไรบ้าง และคิดว่าถ้าเรียบร้อยก็จะจัดประชุมทั้ง 2 เรื่องทันที”

ข่าวแพร่สะพัดออกมาทันทีว่า ป.ป.ช.มีข้อกังขาถึง 8 ข้อ โดยประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือ “เสี่ยงขัดรัฐธรรมนูญ” ซึ่งถึงแม้ในภายหลัง “นิวัติไชย เกษมมงคล” เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จะยืนยัน ว่าไม่ใช่ความเห็นของ ป.ป.ช. และไม่ทราบว่า มาจากหน่วยงานใด หรือเป็นความเห็นของคณะทำงานที่รวบรวมความเห็น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดใหญ่หรือไม่ แต่เขาก็ว่าถေး สังคมพึงระแวงจะร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วว่า ใช่แน่ๆ ไม่เช่นนั้น “เสี่ยอ้วน” จะยกมาเป็นเหตุให้เลื่อนการประชุมออกไปทำไม

ขณะที่แรงบีบเรื่อง “ดอกเบี๋ย” ซึ่งฟาดเบี๋ยไปที่ “ธนาคารแห่งประเทศไทย” โดยเป้าหมายเชื่อมโยงกับเรื่อง “หมิ่นดิจิทัล” ก็ได้รับคำยืนยันหนักแน่นจากทาง “แบงก์ชาติ” ว่า เป็นการตัดสินใจในการดำเนินนโยบายที่ถูกต้องแล้ว

พินิจพิเคราะห์จากปัจจัยรอบข้างแล้ว ก็สรุปได้ว่า โอกาสที่จะไม่ได้ไปต่อมีสูงยิ่ง และคงต้องติดตามกันต่อไปว่า รัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะหาทางออกกันอย่างไร



ไปที่เรื่องน่าสนใจอื่นๆ กันบ้าง เริ่มจาก บริษัท ตรีเพชร อีซูซุเซลส์ จำกัด นำโดยนายวิชัย ลีอนันต์พัฒนา กรรมการบริษัท จัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ ชวนครอบครัวรถยนต์นั่งเอกประสงค์ ALL-NEW ISUZU MU-X ร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “Isuzu MU-X The Exclusive Dining & Aroma Workshop “Be Uncharted...Be Dazzling” เปิดประสบการณ์การเรียนรู้วิธีการขับรถระบบขับเคลื่อนสี่ล้ออย่างถูกต้อง จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญแบบตัวต่อตัว ณ สนามรถขับเคลื่อนสี่ล้ออีซูซุ “Isuzu 4x4 Land” จังหวัดปทุมธานี พร้อมเทคนิคการดูแลรักษาเครื่องยนต์อีซูซุ มิว-เอ็กซ์ง่าย ๆ ด้วยตนเอง เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

ตามต่อกันที่ นางสาวณัฏฐ์ อนโณสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sea (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มชั้นนำ ได้แก่ การ์นา (Garena) ซ้อปปี (Shopee) และซีมันนี่ (SeaMoney) ร่วมด้วย นายแพทย์ สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี กรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ นายประเสริฐ จันทรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง



ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนางสาวสุธาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะผู้บริหารจาก Sea (ประเทศไทย) เปิดตัว “ทางแกงแมวโคราช” เข้าสู่โลกดิจิทัลคอนเทนต์ในฐานะแพชชั่นไอเทมใหม่ล่าสุดภายในเกม Free Fire เกมแบดเทิลรอยัลระดับโลกจากการ์นาที่เข้าถึงผู้เล่นทั่วโลกกว่า 160 ตลาด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ไทยในเวทีโลก ณ อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์

ด้าน บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำโดยนายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และนายธนโชติ บุญมีโชติ กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจฯ พร้อมด้วยนางพรนภา จันศิริ จัดงาน “Qfresh's Table” ขอบคุณพันธมิตรทางธุรกิจ พร้อมเปิดประสบการณ์ความอร่อยจากท้องทะเล ด้วยวัตถุดิบที่สดใหม่จากคิมเฟรช เพื่อตอกย้ำความเป็น



ผู้นำธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง โดยมี เซฟแท๊ป ศุภสิทธิ์ กักพล เจ้าของร้าน Coda Bangkok ที่ได้รับคัดเลือกจากมิชลินไกด์ให้เป็นร้าน MICHELIN SELECTED 2024 เป็นผู้รังสรรค์รสชาติและนำเสนอเป็นอาหารไทยร่วมสมัยในรูปแบบ Fine Dining ณ ร้าน Coda Bangkok



และปิดท้ายกับนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ เปิดตัว “โครงการวิจัยแนวทางเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม และการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มผู้สูงอายุ” เพื่อผลักดันโครงสร้างเชิงนโยบายระดับประเทศ พร้อมวางแผนเพื่อหาแนวทางการความร่วมมือ Thailand Smart Living Lab ต่อไป เพื่อส่งเสริมให้เกิดสวัสดิการผู้สูงอายุ ยุค 5G Digital Health Innovation และเตรียมตัวก้าวสู่ Thailand Personal Health AI” ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี กรุงเทพฯ ■
พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ
ลุงอ้วน
managerweekend@yahoo.com